



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

Số 18 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3825 2526 * Fax: (84-4) 3826 5942

Website: www.petrovietnam.com.vn



Số:

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2016

Kính gửi:

- Hội đồng Trường và Ban giám hiệu Nhà trường
- Tập thể thầy giáo, cô giáo và cán bộ nhân viên Trường Đại học Dầu khí Việt Nam

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016, thay mặt lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, tôi xin gửi tới Ban lãnh đạo các thầy, cô và toàn thể cán bộ, nhân viên Nhà trường lời chúc mừng tốt đẹp nhất và lãng hoa tươi thắm.

Các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên thân mến!

Trong năm học 2015 – 2016, Nhà trường đã có nhiều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, tích cực chủ động trong công tác tuyển sinh năm học mới. Nhà trường đã chủ động, tích cực triển khai nhiều hoạt động đổi mới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, bước đầu đã đạt được một số kết quả quan trọng. Có được thành công trên là nhờ những đóng góp, sự nỗ lực không ngừng, sự hy sinh thầm lặng, sự đồng lòng của tất cả các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể cán bộ nhân viên Nhà trường.

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao luôn là một giải pháp trọng tâm, then chốt trong sự nghiệp xây dựng và phát triển không chỉ của Tập đoàn mà còn của Quốc gia. Do đó, Nhà trường cần tích cực, chủ động hơn nữa trong việc tìm kiếm, hợp tác với các cơ sở đào tạo đại học trong nước, nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu và đào tạo, tăng cường khả năng đáp ứng các nhu cầu của Tập đoàn và của xã hội, tích lũy tri thức và tài chính, thực hiện thành công cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần của Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ. Trong thời gian tới, tôi mong mỗi thầy giáo, cô giáo, cán bộ nhân viên Nhà trường tích cực chủ động đổi mới mạnh mẽ với phương châm “Chuyên đổi, tự chủ để phát triển”, tiếp tục phát huy tinh thần vượt khó, tận dụng thế mạnh, khắc phục điểm yếu để từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, phát huy truyền thống chủ động sáng tạo, lập nhiều thành tích trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong không khí phấn khởi kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam, tôi xin chúc các thầy, cô giáo cùng toàn thể cán bộ, nhân viên nhà Trường sức khỏe, hạnh phúc, thành công./.

**BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Quoc Khanh', written over a horizontal blue line.

Nguyễn Quốc Khánh